

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc,
công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của tỉnh, công tác dân tộc, công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc, miền núi, đồng bào có đạo của tỉnh từng bước được cải thiện; công tác xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm có nhiều tiến bộ; các hoạt động văn hóa, thể thao luôn được quan tâm; bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy; công tác chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục không ngừng được cải thiện. Quản lý nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo được tăng cường ở các cấp. Đến nay nhiều cơ sở thờ tự được tu sửa, xây dựng khang trang; các tổ chức tôn giáo được củng cố, ổn định và hoạt động có nề nếp. Vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, chú trọng và phát huy, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân tộc, công tác tôn giáo của tỉnh vẫn còn có những hạn chế đó là: Công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo chưa hiệu quả; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan đôi khi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; việc nắm tình hình và thông tin báo cáo có lúc có nơi chưa kịp thời; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ làm công tác dân tộc, công tác tôn giáo còn yếu; một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức, toàn diện về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; một số vụ việc còn tồn đọng nhiều năm liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo chưa được giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, các điều kiện cho việc học tập, hoạt động văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân ... còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, kết quả công tác xóa đói giảm nghèo chưa bền vững; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, chậm phát triển; tình hình an ninh, trật tự vùng dân tộc, miền núi còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, công tác tuyên truyền vận động đồng bào, nhiều nơi thực hiện hiệu quả

chưa cao. Tình hình trên đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội, để các thế lực thù địch, phân tử xấu lợi dụng chống phá, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các xã miền núi, vùng cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Kết luận số 57-KL/TW ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc; Kết luận số 08-KL/TW ngày 02/8/2011 của Ban Bí thư về xây dựng cốt cán trong tôn giáo; Quyết định số 449/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo; Chỉ thị 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất có liên quan đến Tôn giáo; Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành; Chương trình hành động thực hiện Thông báo Kết luận số 83-TB/TW ngày 27/6/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tình hình lễ hội, tâm linh, ngoại cảm; Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đấu tranh, ngăn chặn, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Minh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên...

2- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào các dân tộc tại các xã miền núi, vùng cao; lựa chọn các loại giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao, có giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Tập trung nguồn lực từ các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp, đặc biệt là các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; phát triển hoàn thiện mạng lưới trường lớp các cấp, đặc biệt ở cấp mầm non, mẫu giáo và trung học phổ thông. Nâng cao năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh và các dịch vụ y tế, phòng chống bệnh dịch cho đồng bào dân tộc. Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm y tế khám chữa bệnh cho người nghèo, người dân tộc thiểu số; chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Khuyến khích phát triển y học cổ truyền, bảo tồn các bài thuốc dân gian trong đồng bào. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác sưu tầm, khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc. Thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp có sử dụng lao động tại chỗ, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào.

Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị và cán bộ trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc ở các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở. Có chính sách ưu tiên tuyển dụng đối với sinh viên cử tuyển đi học tại các trường đại học, cao đẳng để tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số cho tỉnh.

Thường xuyên quan tâm, động viên các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, trưởng xóm, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia vận động, tuyên truyền cho nhân dân, đồng bào có đạo về chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (đường giao thông, điện, trường lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ...) vùng dân tộc và miền núi theo tiêu chí nông thôn mới.

3- Tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả

quản lý điều hành của chính quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, công tác tôn giáo; có chính sách động viên, bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ công tác ở vùng dân tộc, các vị chức sắc tiêu biểu, người có uy tín trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cơ quan dân tộc, cơ quan tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở. Xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo trong việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.

4- Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, tôn giáo kịp thời giải quyết những phát sinh mâu thuẫn nội bộ, tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để xảy ra các điểm “nóng”, ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội; tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo khuôn khổ của pháp luật, bảo đảm công bằng giữa các tôn giáo cũng như đồng bào có đạo. Tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo” trong quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện công tác dân tộc, công tác tôn giáo của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Xác định rõ nhiệm vụ và biện pháp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo sát với tình hình thực tế.

Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng dân tộc, miền núi. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo để chia rẽ kích động, lôi kéo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mang tính mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, lợi dụng vật chất để lôi kéo truyền đạo trái phép.

5- Tổ chức thực hiện

Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh căn cứ Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh cần phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo thực hiện các các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác giáo dục, vận động quần chúng thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng;

Các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt chỉ thị này.

Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Chỉ thị này phổ biến, quán triệt đến các chi bộ./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Công an;
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các Ban đảng, BCS đảng, đảng đoàn,
- Các huyện, thành, thị ủy,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



Nguyễn Đình Phách